

BÍ QUYẾT GIÚP CHỊ EM BẮT ĐÀN ÔNG NÓI THẬT

Trong các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, những nam giới được cho dùng gene chứa hoóc môn testosterone sẽ ít nói dối và có hành vi lừa dối hơn. Điều đó có thể hé lộ một phương cách giúp phụ nữ giữ những người đàn ông của họ!

Trong các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, những nam giới được cho dùng gene chứa hoóc môn testosterone sẽ ít nói dối và có hành vi lừa dối hơn. Điều đó có thể hé lộ một phương cách giúp phụ nữ giữ những người đàn ông của họ luôn sống chân thật.

Lâu nay, testosterone vẫn được cho là có dính líu đến sự hiếu chiến và hành vi khó gần gũi. Tuy nhiên, việc tăng nồng độ hoóc môn nam này dường như không chỉ giúp tạo cơ bắp và tăng ham muốn tình dục ở các quý ông mà còn khiến họ nhiều khả năng ít lừa dối hơn.

Lượng hoóc môn testosterone cao không chỉ gắn với việc tạo cơ bắp và hành vi hiếu chiến ở nam giới, mà còn có thể khiến các quý ông trở nên chân thật và đáng tin cậy hơn.

Trong một nghiên cứu mới, các nhà khoa học Đức đã tăng mức testosterone ở 46 nam giới bằng cách bôi lên da của họ một loại gene có chứa hoóc môn này. Thêm một nhóm 45 nam giới nữa được cho sử dụng giả dược (placebo).

Cả hai nhóm sau đó được yêu cầu tham gia một nghiên cứu về hành vi, bao gồm việc chơi một trò xúc xắc đơn giản trong một buồng riêng biệt. Số điểm kết quả trò chơi đối tượng nghiên cứu tự nhập vào máy tính càng cao, số tiền họ nhận được như phần thưởng càng nhiều.

Trang Daily Mail dẫn lời giáo sư thần kinh học Bernd Weber đến từ trường Đại học Bonn (Đức) và là thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, các thử nghiệm trên được thiết kế để kẽ hở cho các đối tượng tham gia có thể gian dối. Ông lý giải: "Do các buồng chơi riêng rẽ nên ở bên ngoài không ai biết người bên trong đó có đang nhập đúng kết quả trò chơi của họ hay nhập điểm số cao hơn để lừa nhận được nhiều tiền hơn hay không. Tất nhiên, các nhà nghiên cứu đã chuẩn bị sẵn phương án xác định liệu có đối tượng tình nguyện nào đã gian dối hay không".

Kết quả thí nghiệm cho thấy, đàn ông có nồng độ testosterone tăng cao ít giở trò ma mãnh và dối trá hơn. Nhóm nghiên cứu nhận định, điều này có thể là do, hoóc môn testosterone đã làm tăng ý thức về niềm kiêu hãnh cùng như nhu cầu phải xây dựng hình tượng bản thân tích cực ở nam giới.